



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สี่

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน ๒๐๘ คน เป็นผู้เสนอ)

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการอภิปราย นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร สรุปเวลาในการอภิปรายดังนี้ ฝ่ายค้านได้เวลาในการอภิปรายจำนวนทั้งสิ้น ๔๒ ชั่วโมง ขณะนี้เหลือเวลา ๑๓.๔๕.๔๒ ชั่วโมง หากวันนี้เริ่มอภิปรายเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ดูจากเวลาที่เหลือคาดว่าฝ่ายค้านจะสามารถอภิปรายได้จบภายในวันนี้ แต่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะไม่มีเวลาตอบชี้แจง จึงอยากให้รัฐมนตรีได้มีเวลาตอบชี้แจงข้อซักถามอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือฝ่ายค้านช่วยส่งชื่อผู้อภิปรายและชื่อรัฐมนตรีที่จะอภิปราย พร้อมทั้งกำหนดเวลาในการอภิปรายที่แน่นอน เพื่อจะได้สะดวกในการตอบ

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงยืนยันว่าฝ่ายค้านขอใช้เวลาในการอภิปรายอย่างเต็มที่ตามที่ได้รับมอบมา คือ ๔๒ ชั่วโมง และไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อรัฐมนตรีที่จะอภิปรายได้ เนื่องจากเป็นการรักษาเอกสิทธิ์และไม่อยากให้ข้อมูลรั่วไหล ทั้งนี้จะขยายวันในการอภิปรายและลงมติเป็นวันใด ฝ่ายค้านฯ ยินดี

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ประธานการประชุม กล่าวว่ระยะเวลาในการอภิปรายขอให้ทั้งสองฝ่ายไปหารือกันอีกครั้งว่าจะขยายเวลาหรือไม่

จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการไม่ปฏิบัติตามการแถลงนโยบายเร่งด่วน จงใจปล่อยให้มีการใช้งบประมาณ เวลาราชการ และบุคลากรภาครัฐในการทำงานสร้างความเกลียดชัง มีพฤติกรรมโกหกซ้ำซาก มีการสร้างวาทกรรมเกลียดชังต่อฝ่ายที่อยู่ตรงข้าม ปล่อยให้มีการเผยแพร่ข่าวปลอม เว็บไซต์ข่าวปลอม และมีปฏิบัติการไอโอเพื่อสร้างความแตกแยกในสังคม ทำลายกระบวนการยุติธรรมในสังคม และระบบคุณธรรมในแวดวงราชการ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์และทำลายผู้เห็นต่าง เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง มีการเรียกรับผลประโยชน์ ทุจริตคอร์รัปชัน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีทำให้อาชีพทหารที่ต้องทำหน้าที่ปกป้องประชาชน แต่กลับทำให้ทหารตั้งตัวเป็นศัตรูของประชาชน แทนที่จะปกป้องสถาบันชาติชาติ เทิดทูนไว้เหนือการเมือง กลับนำเอาพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกำบังตัวเองจากการวิจารณ์ของประชาชน เอาความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติมาใช้อาวุธทำร้ายประชาชน ทั้งหมดก็เพื่อปกป้องอำนาจของตัวเอง อีกทั้งไม่เคย

ยอมรับกับสังคมว่ามีปฏิบัติการไอโอ ปฏิเสธว่ากองทัพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการปฏิบัติที่ถือว่าผิดจริยธรรม และผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ ไม่ใช่แค่เรื่องใช้ภาษีประชาชน โดยไม่เกิดประโยชน์ แต่ยังใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรี สร้างความเกลียดชัง สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน โดยใช้สถาบันเป็นเครื่องมือ การกระทำดังกล่าว นอกจากจะทำให้สังคมแตกแยกแล้ว ยังทำให้บทบาทและสถานะของสถาบันกษัตริย์ถูกตั้งคำถาม นอกจากนี้ ยังได้อภิปรายการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี หรือ PMOC ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีการผลิตสื่อและสื่อเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม จึงอยากตั้งคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าทราบหรือไม่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการลักษณะนี้ มีการจัดซื้อจัดจ้างรถประจำทางในกองทัพอย่างไม่เป็นไปตามระเบียบ มีการฮั้วคู่แข่งในการประมูลงาน มีการกำหนดคุณสมบัติของรถ กำหนด TOR ที่ผิดปกติ อีกทั้ง ปลอมให้มีการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นการทำลายระบบคุณธรรมและยุติธรรมของวงการตำรวจ ปลอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาก้าวล่วงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ มีการแต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่คำนึงถึงหลักอาวุโส หลักความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม หลักคุณธรรมและจริยธรรม ไม่เป็นธรรม เป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากความไม่โปร่งใสในการบริหารราชการตำรวจ จนกลายเป็นที่ข้องขมกลุ่มผลประโยชน์ กอบโกยยศตำแหน่ง ใช้เส้นสายในวงการตำรวจ เป็นการทำลายขวัญกำลังใจ และระบบคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ

นอกจากนี้สมาชิกฯ ยังได้อภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เรียกคืนคลื่น ๒,๖๐๐ MHz และมีมติخذใช้ให้ MCOT จำนวน ๓,๒๓๕ ล้านบาท โดยแบ่งให้เอกชนคู่สัญญา ๕๐ : ๕๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๑๗ ล้านบาท ประเด็นมีความผิดปกติเกิดขึ้น ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย เป็นการแทรกแซงองค์กรทั้งกสทช. และ MCOT มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยผิดปกติ เพราะมติเดิมมีการสรุปว่าสัญญาฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการเปลี่ยนแปลงมติว่าสัญญาฉบับนี้ชอบด้วยกฎหมายมีการสอดใส่สัญญาทำให้ กสทช. ต้องจ่ายเงินให้เอกชน

สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีคนจนเพิ่ม หนีฟุ้ง มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวรายใหญ่ของประเทศ อีกทั้งยังพบการทุจริตการจัดซื้อรถบรรทุกของกระทรวงกลาโหม ที่มีการล็อกสเปคบริษัทคู่แข่งประมูล นำรถบรรทุกคุณภาพต่ำ ไม่ตรงกับ TOR มาขายในราคาแพง นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศล้มเหลวด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม ล้มเหลวด้านการบริหารเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนไม่ได้ รวมทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศเสียหายมูลค่าการส่งออกลดลง เนื่องจากมีสินค้าถูกตัดสิทธิ์ GSP เพิ่มมากขึ้น เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ล้มเหลวด้านการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ล้มเหลวด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน มีการเอื้อประโยชน์ให้นายทุน ปลอมให้ปัญหายาเสพติดระบอบอย่างหนัก รัฐบาลไม่ดูแลปากท้องและค่าครองชีพของคนไทยให้สมดุลกับรายได้และค่าจ้างแรงงาน รัฐบาลบริหารประเทศและเศรษฐกิจจนทำให้ประเทศล่มสลายทางด้านเศรษฐกิจซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรในราคาถูก แต่กลับนำมาขายให้ประชาชนในราคาแพง นายกรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการเงิน การคลัง มีการตั้งงบประมาณที่ไม่เหมาะสม บริหารจัดการงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพจัดเก็บงบประมาณได้ไม่ตรงเป้า งบประมาณขาดดุลปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สูงถึง ๘ แสนกว่าล้านบาท

มาตรการเยียวยาแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เงินกู้ถูกนำมาใช้เยียวยาประชาชนผ่านโครงการเป่าตังค์ เราเที่ยวด้วยกัน เราไม่ทิ้งกัน เราชนะ คนละครึ่ง เรารักกัน ม.๓๓ เรา รักกัน ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์แต่ทำให้เกิดการโกงออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด และไม่ตรงกับสภาพสังคมไทย ที่บางคนยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แทนที่รัฐบาลจะจ่าย เป็นเงินสดให้กับประชาชน และหากรัฐบาลมีการบริหารจัดการการเงินที่ดี จะสามารถเยียวยาประชาชนได้ มากกว่าเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางมารอลงทะเบียน กรณีที่ ประชาชนไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน นำเข้ายังจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น เพราะประชาชนมา รวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ไม่มีการรักษาระยะห่าง เข้าเติมประชาชนทำให้ประชาชนตกระกำลำบากมากยิ่งขึ้น ต่างจากต่างประเทศที่มีการบริหารจัดการและจ่ายเงินเยียวยาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จ่ายเงินสด เข้าบัญชี ประชาชนไม่ต้องลำบาก เหตุใดรัฐบาลไม่แจกเงินสดให้ประชาชนโดยตรง รวมทั้งเหตุใดประเทศไทย จึงไม่ได้รับวัคซีน COVAX เหมือนประเทศอื่น ๆ ในแถบอาเซียน สาเหตุเป็นเพราะเหตุใดรัฐบาลต้องแก้ไข ปัญหานี้ให้ประชาชนให้ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยของประชาชน ในส่วนของ ประเด็นการเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้อง มีการหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยการถือครองของกองทัพบก โดยพบความไม่ชอบมาพากลที่โครงการบ้านธนารักษ์ จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๘๒ ไร่ ซึ่งมีการระบุว่าจะใช้เป็น บ้านสวัสดิการทหารโดยมีอายุสัญญาเช่า ๓๐ ปี แต่ใน ๕ ปีสามารถโอนสิทธิขายต่อให้เอกชนได้ นอกจากนี้ยังมี โครงการไชนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุโดยมีการระบุว่าใช้เป็นที่พักฟื้นและพักผ่อนของ กองทัพ และใช้เป็นที่ฟื้นฟูของทหารพิการเจ็บไข้ได้ป่วย มีการก่อสร้างโดยใช้งบมูลค่ากว่า ๑๐๐ ล้าน ท้ายที่สุด กลับพบว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามที่ระบุแต่กลับนำไปให้เอกชนเช่า กรณีดังกล่าว นายทหารชั้นผู้น้อยได้ ประโยชน์อะไร และประชาชนและประเทศไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ แต่มีเพียงคนแค่นี้ที่คนที่ได้รับ ประโยชน์ รวมทั้งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ราคาแพง ณ อำเภอมกน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นโครงการ รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีราคาแพงเกินไป ใครเป็น ผู้ได้รับผลประโยชน์ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชา กอ.รมน. มีการตรวจสอบโครงการหรือไม่ อีกทั้งเป็น สิ่งที่ชาวบ้านไม่ต้องการ เนื่องจากมีแสงสว่างเกินความจำเป็น ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ และยังไม่สามารถใช้งานได้ เพราะต้องรอการตรวจรับจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเสียก่อน การใช้ งบประมาณของ กอ.รมน. และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นการใช้ง งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า ไม่มีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบจำเป็นต้องรับผิดชอบ ต่อสิ่งเหล่านี้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการ บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการจัดหาวัดขึ้นซ้ำเกินไป ทำให้ประเทศ เสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อไม่มีวัคซีน ก็ยังทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย ประชาชนต้อง ได้รับความเสี่ยงกับโรคระบาด สิ่งเหล่านี้เพราะนายกรัฐมนตรีล้มเหลวในการบริหารประเทศแทบทุกด้าน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ไม่มีหลักการในการบริหาร และไม่มียึดมั่นและศรัทธาในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย จนสร้างความเสียหายให้กับสถาบัน ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับ ประชาชน นายกรัฐมนตรีต้องปกป้องสถาบัน ไม่อ้างสถาบันพร่ำพร้อ และต้องเทิดทูนสถาบัน แต่พฤติกรรมที่ นายกรัฐมนตรีกระทำ เป็นการอ้างสถาบันเพื่อปกป้องอำนาจของตนเอง จึงไม่สามารถไว้วางใจให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีและบริหารประเทศได้ต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในประเด็น การทำผิดกฎหมายโดย รับเหล็กไหลเป็นของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดจากนายคชาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังไทยรักไทย จึงเป็นการขัดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณ เป็นเงินได้ ที่ห้ามไม่ให้พนักงานของรัฐรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท และหากผู้ใดฝ่าฝืนต้อง ระวังโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งนายคชาเทพได้แจ้งบัญชีทรัพย์สิน และประเมินมูลค่าทรัพย์สินของตนไว้แล้วซึ่งมีมูลค่าสูงหลายสิบล้านบาท จากพยานหลักฐาน ราคาเหล็กไหลจึง มีมูลค่าสูงเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ที่พนักงานราชการจะรับได้แน่นอน ทั้งนี้ จะส่งเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ วินิจฉัยให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะตัว และจะขอให้สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใต้สวนกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ และ ดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อไป

สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเด็นไม่ปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ปลดยศคดีที่การ รถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องร้องประชาชนเนิ่นนานมาถึง ๔ ปี เหตุใดจึงฟ้องเฉพาะประชาชน ดั่งนั้นกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ควรต้องดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล อีกทั้งร่วมสมคบคิดกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แย่งอำนาจไปจากประชาชนโดยการทำรัฐประหาร ส่งผลให้ต่างชาติไม่คบค้าสมาคม ทำลาย ระบบเศรษฐกิจ ทำลายระบบนิติรัฐ นิติธรรม เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนบางกลุ่ม ทำรัฐธรรมนูญสืบทอด อำนาจของตนเอง โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลมีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ขาดการกำกับดูแล มีการเซ็นรับ งานทั้งที่โครงการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนทำให้ประชาชนเดือดร้อน เช่น โครงการขุดบ่อน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่หลักฐานปรากฏในหลายจังหวัด พวกท่านไม่มีความรู้เรื่องการบริหาร ท่านต้องยอมรับ

สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เรื่องที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร โดยออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์นายทุนซึ่ง ในปัจจุบันมีกลุ่มการเมือง และนักการเมืองหลายคนไปซื้อที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) หมดแล้ว มีการสร้างโรงงานน้ำตาลเพื่อรับซื้อผลผลิตของชาวบ้านมาทำน้ำตาลแต่ผิดวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้ใช้ที่ดินให้ประชาชนทำการเกษตร การกระทำดังกล่าวเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง ไร่หรือไม่ อีกทั้งยังมีโรงงานน้ำมันพืช น้ำมันปาล์มในภาคใต้ กิจการโรงงานสุรากลั่น และโรงเลี้ยงสัตว์ ที่จัดตั้ง แบบผิดวัตถุประสงค์ ทั้งที่ควรเอาที่ดินไปจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่นำมาใช้เอื้อประโยชน์ แก่นายทุน นักการเมือง แต่พี่น้องประชาชนกลับเสียประโยชน์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบ ชี้แจงว่า ไม่เคยแทรกแซงการทำงานของ ก.ตร. ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบทุกประการ ส่วนหนังสือสนับสนุนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร (สว.) ที่เสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นเพียงหนังสือสนับสนุนการพิจารณาขอแต่งตั้งซึ่งมาจากหน่วยงานใดก็ได้ เป็นดุลยพินิจของ ผู้บังคับบัญชา ส่วนเรื่องการยกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งถูกเสนอโดยตำรวจผ่านผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น ขึ้นมา เป็นการพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ประสบการณ์ รวมทั้งมีเหตุผลสมควรและ ความจำเป็นต้องแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางที่มีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ ยืนยันว่าการแต่งตั้งที่ผ่านมานั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ และกฎ ก.ตร. ส่วนตำรวจที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้ ที่ผ่านมามีการดำเนินการ ดังกล่าวโดยตลอด มีการเสนอรายชื่อผู้ร้องเรียนและขออุทธรณ์ใน ก.ตร. ทั้งนี้ขอชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ในการ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจมี ๓ ระดับ ซึ่งตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งระดับชั้นนายพล ซึ่งมีกรรมการหลาย คนทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้แต่งตั้งตามความอาวุโส ต้องดูความเหมาะสมด้วย ส่วนการ แต่งตั้งระดับรองผู้กำกับการลงมาได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการแต่ละหน่วยแต่งตั้งเอง เป็นการกระจายอำนาจ ทั้งนี้ ยืนยันว่าตนและรองนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียและเรียกรับผลประโยชน์อย่างไร ไม่เคยได้รับ ผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนประเด็นไม่ให้ความเป็นธรรมในการบรรจุแต่งตั้งตำรวจ มีการบรรจุตำแหน่ง ตำรวจชั้นสัญญาบัตรโดยไม่มีการสอบแข่งขัน ขอชี้แจงว่าการได้มาซึ่งตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลภายนอก นั้นมีหลายช่องทาง หลายแนวทางปฏิบัติ โดยรับจากการบรรจุจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีการสอบคัดเลือก ภายในจากชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร และสอบบรรจุบุคคลภายนอกในระดับชั้นปริญญาตรีรับตำแหน่ง ชั้นสัญญาบัตร อีกทั้งรับบรรจุจากตำแหน่งที่ขาดแคลน อาทิ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และการบรรจุทายาท ตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่ ทั้งหมดรวมปีละประมาณ ๑,๐๐๐ นาย ยืนยันว่าไม่มีการบรรจุแต่งตั้งนอกเหนือ จากเหตุผลข้างต้นและนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจแต่งตั้งผู้ใด และขอยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นต่อการทุจริตที่มีการ กล่าวอ้าง กรณีการเจรจาซื้อขายผ่านระบบ รัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government : G2G) ไม่มี ประเทศใดเป็นเจ้าของกิจการเอง รับรองได้ว่าบริษัทที่มาเจรจานั้นเป็นบริษัทที่รัฐบาลรับรอง รัฐบาล ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มีการมอบนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไปตามลำดับชั้น ไม่ได้โยนความรับผิดชอบแต่อย่างใด กรณีรถบัสกองทัพก มีการดำเนินการเป็นไปตาม ขั้นตอน การกำหนด TOR เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการบริหารงานภายในหน่วยงาน ไม่ใช่การบิดเบือน การแยกสัญญา การใช้งบกลางเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่ใช่การนำงบกว่าแสนล้านบาทมาอยู่ที่ตน ทุกอย่างนำเข้าคณะรัฐมนตรีทั้งหมด และนำไปช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติ งบประมาณเร่งด่วนตามที่มีการร้องขอ และอื่น ๆ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า ในช่วงที่เป็นประธาน คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ยืนยันว่าทำตามระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ ของ ก.ตร. และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและมติของคณะรัฐมนตรีทุกประการ ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งเป็นหน้าที่ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการพิจารณาบุคคลที่มีความสามารถ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงประเด็นการรถไฟ แห่งประเทศไทยฟ้องร้องประชาชนว่า การดำเนินการของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตาม กฎระเบียบและกฎหมายเท่านั้น และเป็นไปตามคำสั่งของศาล การครอบครองที่ดินที่ของครอบครัวชิดชอบที่ จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปี ๒๕๔๘ กรมที่ดินมีการดำเนินการตรวจสอบที่ดินดังกล่าว ผลสรุปคือ กรมที่ดินตั้ง คณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบทุกประการ แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถชี้แนวเขตของตนเอง ได้ และไม่มีหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการได้ เมื่อปี ๒๕๕๐ คณะกรรมการจึงมีข้อยุติว่าโฉนดที่ออกไปแล้ว มีผลคือ ผู้ที่ถือครอบครองโฉนดมีความถูกต้อง ต่อมาประชาชนได้ฟ้องร้องการรถไฟแห่งประเทศไทย และ กระทรวงมหาดไทย และในศาลชั้นต้นประชาชนถอนฟ้องกระทรวงมหาดไทย เหลือเพียงฟ้องการรถไฟ แห่งประเทศไทย ประเด็นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยคัดค้านการออกโฉนดของประชาชน โดยอ้างว่า ที่กระทรวงมหาดไทยจะออกโฉนดให้ประชาชนเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีการต่อสู้กันทั้ง ๓ ศาล ซึ่งศาลบอกว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่มีโฉนดไม่มีหลายเลขใดทั้งสิ้น ผลคือการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยขณะ ประเด็นดังกล่าวถือเป็นที่สุด กรมที่ดินสามารถดำเนินการตามกฎหมายกับที่ดินใดก็ได้ ที่ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาล ศาลมิได้สั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนสิทธิ์ใด ๆ ตามที่สมาชิกฯ ได้กล่าวอ้าง การกระทำทั้งหมดเป็นการกระทำตามคำสั่งศาล นอกจากนี้ปัญหาสถานการณ์น้ำ ได้มีการเตรียมแผนการกักเก็บน้ำเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ ได้มีการของบกลางจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนโครงการกว่า ๒๐,๐๐๐ โครงการ ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการจะตั้งจ่ายอยู่ที่คลังจังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติในเรื่องการดำเนินงานโครงการ การตรวจสอบความโปร่งใส และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ได้อย่างเร่งด่วน และจะลงโทษผู้เกี่ยวข้องถ้าหากพบการทุจริต

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงเรื่องงานของกรมทางหลวงชนบทว่า ไม่มีการลือกสเปคงานของ กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลและไม่มีการกำหนดลือกสเปคงานแต่อย่างใด และไม่มีการเรียกเก็บเงินทอน รวมทั้งไม่มีการแทรกแซงการทำหน้าที่ของข้าราชการประจำ เป็นการบริหารงบประมาณตามแผนงานในงบประมาณพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ระบุว่าให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีแล้วไว้ ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยงานรับงบประมาณหรือหน่วยงานหรือรัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมายผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงประเด็น การทำงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีนไม่เคยสั่งการกรณีใดเป็นพิเศษในการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ สิ่งที่เผยแพร่เป็นการทำงานปกติของกรมประชาสัมพันธ์ ที่เป็นสื่อของรัฐในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน สื่อสารข้อมูล นโยบายของรัฐบาล สื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในสังคม ให้แก่ประชาชน มีความเป็นกลางในสังคม ไม่มีมีการใส่ร้ายผู้ใด นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจใด ๆ สั่งการให้สื่อนำเสนออะไรที่เป็นไปตามความต้องการของตนเอง ต้องเคารพในการนำเสนอข่าว และเคารพในความเป็นสื่อมวลชน ส่วนกรณีรายการที่ผลิตและออกอากาศนั้นยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวได้ โดยตนและ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถสั่งผู้สื่อข่าวได้ เนื่องจากผู้สื่อข่าวมีจรรยาบรรณเป็นของตนเอง โดยรายการที่กล่าวถึง ไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้ใด เพราะไม่มีผู้ใดฟ้องร้องจากการนำเสนอข่าว ดังนั้นมั่นใจได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะสื่อของรัฐ ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง ตอบสนองให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับปฏิบัติการไอโอว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิได้มีนโยบายหรือสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพ ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใส่ร้ายผู้ใด หรือสร้างความแตกแยกในสังคมดังเช่นที่ถูกกล่าวหา กองทัพ

ดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวคือ ให้กำลังพลเรียนรู้ เข้าใจถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี ติดตาม สื่ออย่างเท่าทันว่าถูกต้องและจริงหรือไม่การจะส่งต่อข้อมูลต้องใช้วิจารณญาณเพราะมีผลกระทบ ความมั่นคง จึงมีการอบรมให้ความรู้ถึงวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ส่วนประเด็นโครงการจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสงค์ประชาสัมพันธ์ด้านประวัติศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการการพัฒนา เพื่อให้ความรู้และให้ประชาชนรับรู้ว่ากองทัพทำอะไร มีภารกิจอะไร สื่อของกรมประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินรายการว่ามีการดำเนินการอย่างไร กรณีวิถีทัศน์ที่เผยแพร่ ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่สำคัญคือจะอย่างไรให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ กรณีศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เป็นข้อมูลอีกด้านที่ต้องการให้ประชาชนได้เห็นและสื่อต่าง ๆ ก็มีลักษณะเช่นนี้เช่นกัน ยืนยันว่าการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพมิได้ทำให้ร้ายหรือสร้างความแตกแยกแต่อย่างใด ด้านสวัสดิการของกองทัพ ที่พักที่จังหวัดเชียงราย เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างกองทัพกับกรมธนารักษ์ที่เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลในกองทัพ ซึ่งแบ่งเป็นลูกจ้างกับกำลังพลในกองทัพร้อยละ ๗๐ ส่วนอีกร้อยละ ๓๐ จะสำหรับข้าราชการทั่วไป ในขณะนี้ได้จัดทำสถานพักผ่อนในจังหวัดเชียงรายให้อยู่ในระบบสวัสดิการเชิงธุรกิจ โดยรายได้บางส่วนจะนำไปส่งให้กรมธนารักษ์ บางส่วนเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลในกองทัพ และขอชี้แจงว่า กอ.รมน. ไม่ได้ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม แต่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเด็นโซลาร์เซลล์ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ทำการประชุมประชาคมของประชาชนทั้ง ๔ หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของ ๓ องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้แก่ อบต.สบโขง อบต.แม่ต๋น และอบต.ม่อนจอง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการติดตั้งระบบฯ กอ.รมน.ภาค ๓ จึงได้เสนอโครงการเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณในกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี ๒๕๖๒ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปี ๒๕๖๐ อีกทั้งเหตุราคาของ กอ.รมน. ที่สูงกว่า เพราะมีอุปกรณ์ส่วนควบหลายส่วน มีโรงเก็บแบตเตอรี่ การลากสายไฟฟ้าไปยังครัวเรือนต่าง ๆ รวมถึงเสาไฟฟ้าในพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในโครงการที่ กอ.รมน. ดำเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้อยู่ดีกินดีที่เป็นปัญหาความมั่นคง ทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงประเด็นประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปฏิรูปที่ดินบริหารงานจัดการองค์กรโดยใช้พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ เมื่อบริบทสังคมเปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมาใหม่ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงในปัจจุบัน เจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดินระบุชัดเจนเรื่องการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเช่า เข้าซื้อที่ดินของรัฐ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่ามีใครบ้าง และเป็นไปในลักษณะใดบ้าง ดังนั้นการใช้ประโยชน์ตามที่สมาชิกฯ ได้ยกตัวอย่างนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ มิได้ผิดวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ชี้ชัดลงไปเลยว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้ ป้องกันการทุจริตให้พี่น้องเกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักของความยากจน

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงสรุปเวลาในการอภิปราย จากการหารือกับพรรคการเมือง ฝ่ายค้าน เห็นตรงกันว่า จะขอให้การอภิปรายจบภายในคืนนี้ ดังนั้น ฝ่ายค้านเหลือเวลาในการอภิปราย ๗.๓๐ ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาลเหลือเวลาในการตอบชี้แจงจำนวน ๑ ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่ขยายเวลาในการอภิปราย และในวันพรุ่งนี้ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะเป็นการลงมติ

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวลาพอสมควรแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกฯ สำหรับข้อคิดเห็น และข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ จะนำไปติดตามและแก้ไขในเรื่องต่อไป ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน จะได้วันทิวศุภ ไม่เป็นความจริง ประเด็น กสทช. ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาทั้งสิ้น มีการส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. รับทราบและพิจารณา ส่วนกระบวนการ คัดสรรกรรมการ ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดสรร และรอพระราชบัญญัติ กสทช. ฉบับใหม่ โครงการชุดลอก แหล่งน้ำ หรือโครงการต่าง ๆ ที่มีข้อมูลว่าทุจริตจะรีบทำการตรวจสอบ หากพบการทุจริตจะดำเนินการลงโทษ ตามกฎหมาย ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าต่าง ๆ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป และจะพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยการจัดสรรงบประมาณ ให้หากมีงบประมาณเหลือ ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐบาลมิได้นิ่งนอนใจ จะออกนโยบายเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และจะดูแลให้ครอบคลุมทุกมิติ ดูแลทุกคนทุกระดับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยอมรับว่าได้รับผลกระทบ เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ผลจากการส่งออกลดลง ส่งผลต่อ GDP ของประเทศ แต่ยังถือว่าประเทศไทยลำดับยังดีอยู่ในกลุ่มอาเซียน แต่จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้แข่งขัน กับต่างประเทศได้ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ ดูแลระบบสาธารณสุขให้คนไทย ทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างทั่วถึง ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแนวใหม่ เพื่อจะได้แข่งขันได้ และประกอบ อาชีพได้อย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ นำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจ ในประเทศ เพราะบางกลุ่มธุรกิจขาดแคลนแรงงาน หารายได้เข้าประเทศให้ได้มากที่สุด เพื่อกระจายให้ถึงมือ ประชาชนให้มากที่สุด เตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศภายหลังสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยวใหม่ให้มีคุณภาพดีควบคุมนักท่องเที่ยวได้ เพื่อจะได้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างแพลตฟอร์มการเก็บภาษีแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและสอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานประเทศ ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต ใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้า เน้นระบบไปโอ ชีวภาพ โลกเปลี่ยนประเทศไทยต้องปรับทุกด้านทางการเกษตร สังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ เรียนรู้ทุก อย่างไปด้วยกัน สร้างโอกาสให้คนมีรายได้น้อย ดูแลด้านค่าครองชีพ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างความ เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้เงินให้ตรงจุด คนที่ลำบากมากต้องได้รับเงินก่อน เป็นการลดความ เดือดร้อนด้านค่าครองชีพ เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้ ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อต่อยอด สร้างโอกาส เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ในห้วง ๖ ปีที่ผ่านมา ต่างชาติมองประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในหลายด้าน ๆ ขอเพียงแค่คนไทยอย่าดูถูกประเทศตนเอง และ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศให้ได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ สิ่งที่ทำ มาทั้งหมดต้องใช้เวลาอีกสักกระยะ จะได้เห็นผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ แล้วเราจะเป็นประเทศ ที่เข้มแข็งและในมั่นคงในอนาคตข้างหน้า แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมใหม่ โดยรัฐบาลพร้อมรับฟัง สนับสนุน และร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างประเทศชาติต่อไป

นายชลงานัน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย สรุปการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในครั้งนี้ ว่าเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นและเข้มข้นในการตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน ตามบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรีที่ให้ความใส่ใจให้การอภิปรายครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ ฝ่ายค้านทำหน้าที่ด้วยใจสุจริต มุ่งทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งในแนวทางการอภิปรายของฝ่ายค้านมีผู้อภิปรายทั้งหมด ๓๙ คน โดยได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ อภิปรายได้อย่าง ชัดเจนและชัดแจ้ง ตามข้อกล่าวหาทั้งหมดอันได้แก่ การผิดพลาด บกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดิน การ เอื้อเอื้อเพื่อให้ผลประโยชน์กับพวกพ้อง มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม นิตินิธิรัฐ นิตินิธรรม อีกทั้ง ไม่ยึดมั่น ในระบอบประชาธิปไตย มีการทำลายล้างทางการเมือง โดยเหตุทั้งหมดเกิดจาก วิถีคิดและพฤติกรรมของ นายกรัฐมนตรี มีความเชื่อมั่นในด้านต่างประเทศมากเกินไป ไม่มีความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญา วุฒิภาวะ ไร่ ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ทุกจริต แสงหาผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม และไม่ยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทำให้บ้านเมืองล้มเหลว ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมีการถดถอย อย่างต่อเนื่อง ความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความเหลื่อมล้ำ กลุ่มนายทุนใหญ่มีผลประโยชน์ อย่างก้าวกระโดด ไม่มีศักยภาพพัฒนาธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจการส่งออก ให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศได้ ซึ่งปัญหาทั้งหมดเริ่มจากการยึดอำนาจเข้ามาปกครองประเทศ และวางแนวทางสืบทอดอำนาจโดยใช้ รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ จากรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยการใช้กฎหมาย มาตรา ๔๔ เนื่องจาก ๓ อำนาจอธิปไตยคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เขียนกฎหมายเอง บังคับใช้กฎหมายเอง รวมถึงยกเลิกข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งสามารถคงอำนาจไว้ได้ เป็นการทำลายล้างระบอบประชาธิปไตย อย่างแท้จริง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่สามารถตอบชี้แจงให้เกิดประโยชน์ เบียงประเด็น ตอบไม่ตรงคำถาม เลี่ยงในการตอบคำถามและเปลี่ยนประเด็น ซึ่งสามารถแจกแจงการตอบคำถามของ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการลงมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณี เหมืองอัครา ที่ใช้กฎหมายที่มีข้อบกพร่องถูกฟ้อง และถูกไต่สวนข้อพิพาท หลังจากนั้นจะเป็นการต่อรอง ไกล่เกลี่ย ก่อนที่จะมีคำชี้ขาดว่าฝ่ายใดผิด ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหาบ่อนการพนัน ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยอมรับว่ามีบ่อนการพนันอยู่จริง ซึ่งชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้ ส่งผลไปยัง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่แก้ปัญหการเยียวยาที่ไม่เหมาะสม ไม่ตรงตามความต้องการของ ประชาชน ไม่มีการกำหนดราคาสินค้าที่ชัดเจน ค่าแรงต่ำ ปิดกั้นคนไทยในการรับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ เพราะมีการผูกขาดจากรัฐบาล กรณีโฮปเวลล์ ที่ไม่มีการจัดการ การโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ซึ่งไม่สามารถ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้อภิปรายได้

๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต่อข้อกรณี ขุดลอกแหล่งน้ำองค์การ ทหารผ่านศึก ซึ่ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ชี้แจงเพียงว่า ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับตน ทั้งที่มีหลักฐานอย่าง ชัดเจน ถือเป็นการยอมรับข้อกล่าวหา

๓. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีการส่งซื้อถั่วมีอย่าง ซึ่งผู้อภิปรายชี้ให้เห็นเชื่อมโยงอย่างชัดเจน และระบุว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นผู้ทุจริต ซึ่งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ยอมรับว่ามีการทุจริตจริง และไม่ชี้แจงความเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิด และกลับบอกว่าตนเป็นเพียงไปรษณีย์ จึงถือว่าไม่มีบทบาท และคุุ่กทางการเมืองคือไม่ไว้วางใจ

๕. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๖. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบคำถามไม่มีน้ำหนักที่สามารถจะหักล้างข้อกล่าวหาที่สมาชิกฯ อภิปรายได้ อาทิ ข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนแล้ว การเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนหัวละ ๑ บาท

๗. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๘. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรณี ล้มประมุขรถไฟสายสีส้ม ชี้ให้เห็นกลไกที่จะเอื้อกลุ่มทุน ตอบไม่ชัดเจน และตอบว่าผู้ใดได้ประโยชน์ ซึ่งแม้จะอยู่ในกระบวนการฟ้องศาลปกครอง แต่รีบปรับเกณฑ์เพื่อประมูลใหม่

๙. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดในการซื้อ-ขาย ที่ดินในอำเภอจะนะ รวมถึงการทุจริตในอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่ถูกดำเนินคดีซึ่งผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

๑๐. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวว่า ความมุ่งหวังสูงสุดของฝ่ายค้านสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้คือ นายกรัฐมนตรีจะลาออก และมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ที่สภาแห่งนี้ แต่มั่นใจว่าอย่างไร คณะรัฐมนตรีก็จะได้รับการไว้วางใจ จึงหวังแค่่า จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี เพื่อบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเห็นแก่ประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีควรนำข้อมูลในการอภิปรายครั้งนี้ไปปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารประเทศ เพื่อนำพาประเทศชาติให้เดินหน้าใช้งานเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ท่วมเทพละกำลังความสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ เพื่อพี่น้องประชาชนขอให้นายกรัฐมนตรีทำงานบนพื้นฐานขององค์ความรู้ มาแก้ไขปัญหาทุกอย่างภายในประเทศ หากไม่ปรับเปลี่ยนพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองในอีก ๒ ปีข้างหน้า พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดไม่อาจไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้บริหารประเทศต่อไปได้

เมื่อผู้เสนอญัตติ สรุพอภิปรายญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ สั่งปิดประชุม เวลา ๒๓.๑๔ นาฬิกา และนัดลงมติในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา ๒๓.๑๔ นาฬิกา

